

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 340 /BC-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia

Thực hiện Văn bản số 801/BVHTTDL-DSVH ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả như sau:

1. Về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có 02 bảo vật quốc gia là Súng Thần Công và Bia Sùng Chi.

Súng Thần Công được công nhận là bảo vật quốc gia tại Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được công nhận, Súng Thần Công được bảo quản tại kho riêng của Bảo tàng Hà Tĩnh. Bảo vật thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ để tránh bị hư hỏng, xuống cấp; phòng bảo quản có lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy nổ, camera an ninh.

Bia Sùng Chi ở thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là bảo vật quốc gia tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được công nhận, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 nên tỉnh Hà Tĩnh chưa tổ chức lễ công bố Quyết định. Mặc dù vậy, công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật Quốc gia được thực hiện tốt. Đã thành lập Ban quản lý khu di tích Bia Sùng Chi nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ hiện vật.

2. Về công tác bảo quản bảo vật quốc gia

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên nguồn kinh phí cho việc bảo quản Súng Thần Công nhằm kéo dài tuổi thọ, tránh sự xâm hại của môi trường. Trong đó:

Năm 2004, sau khi đưa về Bảo tàng, Súng Thần Công được xây bể ngâm nước, loại bỏ muối và nước biển xâm nhập sâu vào hiện vật do một thời dài hiện vật nằm sâu dưới đáy biển. Năm 2005, tiến hành làm vệ sinh, tẩy rửa hào biển, các lớp ô xy hóa bám trên bề mặt hiện vật. Năm 2006, làm giá gỗ kê hiện vật đảm bảo khô ráo, tránh ẩm ướt của thời tiết. Năm 2014, năm 2015, năm 2017, bảo quản định kỳ bảo vật quốc gia, giữ nguyên hiện trạng. Hiện nay, đã sửa chữa, nâng cấp một phòng kho riêng chuyên bảo quản các hiện vật có giá trị, thể khối lớn trong đó có Súng Thần Công. Bảo vật quốc gia đã được bảo quản khô ráo, thoáng khí, giảm thiểu tối đa ô xy hóa hiện vật, được theo dõi kịp thời xử lý những hiện tượng xuống cấp của bảo vật.

Về Bia Sùng Chi, sau khi được công nhận bảo vật quốc gia, địa phương đã xây dựng hệ thống tường rào, cổng bảo vệ, làm lại hệ thống mái che bảo vệ bảo vật với diện tích 100m²; làm đường bê tông, sân, đường đi xung quanh khu bàn

Về Bia Sùng Chi, sau khi được công nhận bảo vật quốc gia, địa phương đã xây dựng hệ thống tường rào, cổng bảo vệ, làm lại hệ thống mái che bảo vệ bảo vật với diện tích 100m²; làm đường bê tông, sân, đường đi xung quanh khu bàn thờ và Bia Sùng Chi với diện tích khoảng 350m². Chặt bỏ các loại cây không có giá trị xung quanh hiện vật, trồng thay thế 50 cây lâu năm.

3. Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia

Công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của các bảo vật được quan tâm. Đã xuất bản sách “*Cổ vật Hà Tĩnh*” trong đó có nội dung giới thiệu bảo vật quốc gia Súng Thần Công. Tổ chức trưng bày bảo vật quốc gia tại phòng trưng bày chuyên đề “*Di tích, danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh*”.

Thường xuyên có các tin bài về các hiện vật Súng Thần Công và Bia Sùng Chi trên các tạp chí, báo in, báo điện tử của địa phương và Trung ương. Xây dựng phim tư liệu về *Bia Sùng Chi bảo vật Quốc gia* phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh. Xuất bản sách “*Bia Sùng Chi bảo vật quốc gia*”.

Đánh giá chung: Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia của Hà Tĩnh đạt được kết quả khá tốt. Các bảo vật được bảo vệ cẩn thận, thường xuyên có các biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng hư hỏng, xuống cấp của bảo vật. Việc tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị bảo vật thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia của tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biết./.

Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Di sản Văn hóa;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Châu